

**แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง**

<b>หน่วยงาน :</b> กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
<b>ประเภทเงินอุดหนุน :</b> เงินอุดหนุนทั่วไป
<b>รายการ :</b> เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
<b>หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :</b> <p>พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คนพิการมีสิทธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นไปตามความในมาตรา 20 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกำหนดและมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการและได้ลงทะเบียนคนพิการไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรม จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพโดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจ่ายให้แก่คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553)</p>
<b>ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :</b> <p>- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม</p>
<b>ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง :</b> <p>1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและมีบัตรประจำตัวคนพิการจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป</p> <p>3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562</p>
<b>เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ :</b> <p>1. จำนวนคนพิการที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ</p> <p>2. จำนวนเงินที่ต้องเบิกจ่ายให้แก่คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการเป็นรายเดือนและประจำปีงบประมาณ</p> <p>3. คำนวนโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนพิการ ๓ ปี ย้อนหลัง ข้อมูลประมาณการจำนวนคนพิการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกัน</p>
<b>วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ :</b> <p>1. ผู้พิการที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป อัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (จำนวนผู้พิการที่มีสิทธิ x 800 บาท x จำนวน 12 เดือน) และ</p> <p>2. ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อัตราคนละ 1000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (จำนวนผู้พิการที่มีสิทธิ x 1000 บาท x จำนวน 12 เดือน)</p>
<b>ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกักรายการงบประมาณ :</b> (ถ้ามี) <p>- ไม่มี -</p>
<b>เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) :</b> 0 2241 9000 ต่อ 4131,4132